

Mạch nguồn nội lực xây dựng Thái Bình ngày càng phát triển

Ngày nay cách đây 77 năm (19/8/1945 - 19/8/2022) cùng với cả nước, quân và dân Thái Bình dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ tỉnh đã chủ động nắm bắt thời cơ, vùng lên đấu tranh lật đổ thực dân, phong kiến làm chủ vận mệnh của mình.

Âm vang bản hùng ca

Theo lịch sử Đảng bộ tỉnh: Thái Bình là một trong những tỉnh giành chính quyền sớm trong cả nước. Chỉ trong một tuần từ ngày 18/8 đến 25/8/1945, chính quyền cách mạng từ tỉnh xuống các phủ huyện, các làng, xã đã hình thành, hệ thống chính quyền tay sai của phát xít Nhật đã bị xóa bỏ hoàn toàn. Sáng ngày 25/8/1945, trong hoàn cảnh cả tỉnh bị ngập lụt, hơn một vạn người ở thị xã Thái Bình và các phủ, huyện lân cận đã tổ chức mít tinh mừng thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám, chào mừng Ủy ban nhân dân cách mạng lâm thời và Tỉnh bộ Việt Minh ra mắt nhân dân, thể hiện quyết tâm: Đoàn kết chặt chẽ muôn người như một để giữ vững thành quả của cách mạng vừa mới giành được, trước mắt là phải ra sức chống giặc lụt, giặc đói, chống các thế lực phản động chống phá cách mạng để bảo vệ cuộc sống cho nhân dân.

77 năm trôi qua song nhà văn Bút Ngũ, 93 tuổi, 63 năm tuổi đảng (phường Đê Thám, thành phố Thái Bình) vẫn nhớ như in những ngày thu tháng tám lịch sử ấy. Ông chia sẻ: Quê tôi trước Cách mạng Tháng Tám có tên tổng Thái Phú (nay là xã Hồng Phong, huyện Vũ Thư). Ngày khởi nghĩa giành chính quyền tôi làm một bài thơ nói về tinh thần khởi nghĩa của Hai Bà Trưng có vũ nhân dân dân ở đình làng cùng với truyền đơn của du kích, sau đó hòa vào dòng người đi cướp chính quyền ở trong làng rồi kéo về trung tâm xã. Giây phút đó tôi sung sướng vô cùng, hiểu rằng cuộc đời của người dân cũng khổ đã bước sang trang mới, được làm chủ cuộc sống của mình, thoát khỏi ách kìm kẹp của chế độ phong kiến

và tay sai. Cuộc đời tôi đã trải qua những năm tháng từ chiến tranh, bom đạn đến thời kỳ đổi mới, chứng kiến sự phát triển vượt bậc của quê hương, đất nước nên rất vui mừng, tự hào.

Trong hành trình 77 năm từ mùa thu tháng tám năm 1945, bài học về nắm bắt thời cơ; xây dựng, củng cố và phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân; phát huy sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại dưới sự lãnh đạo của Đảng, của Cách mạng Tháng Tám trở thành hành trang vô giá, sức mạnh cho Đảng bộ và nhân dân Thái Bình vượt qua mọi khó khăn, vươn lên hòa cùng dòng chảy đổi mới, hội nhập và phát triển.

Viết tiếp trang sử vẻ vang

Qua gần 2 năm triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX trong bối cảnh dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, song cấp ủy, chính quyền các cấp trong tỉnh đã có nhiều đổi mới trong tư duy, sáng tạo trong cách làm, tập trung tháo gỡ những "nút thắt", "điểm nghẽn", tạo đột phá đưa Thái Bình chuyển mình mạnh mẽ trên bước đường công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Kinh tế tăng trưởng khá: năm 2021, tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) tăng 6,68% so với năm 2020, xếp thứ 14/63 tỉnh, thành phố trong cả nước; 6 tháng đầu năm 2022 tăng 9,49%, cao hơn cùng kỳ năm 2021 là 6%, cao hơn kế hoạch đề ra cả năm 9%, cao hơn bình quân cả nước 6,42%, đứng thứ 12 của cả nước và thứ 6 trong các tỉnh vùng đồng bằng sông Hồng. Thu hút đầu tư đạt được kết quả tích cực: năm 2021 thu hút được 89 dự án với tổng số vốn 20.041 tỷ đồng, gấp 4,5 lần so với năm 2020; 6 tháng đầu



Công ty TNHH Sợi dệt Hương Sen Comfor (cụm công nghiệp Đông Hải, Quỳnh Phụ) tạo việc làm cho hơn 200 lao động.

năm chầu thuận, điều chỉnh chủ trương đầu tư cho 44 dự án với tổng số vốn đăng ký mới và tăng thêm là 15.142,1 tỷ đồng (tăng gấp 2,2 lần vốn so với cùng kỳ năm 2021). Hạ tầng kinh tế - xã hội của tỉnh được đầu tư đồng bộ với nhiều cây cầu, tuyến giao thông được xây dựng kết nối tỉnh ta với các tỉnh, thành phố duyên hải Bắc Bộ, đưa Thái Bình trở thành khu vực phát triển kinh tế năng động, điểm thu hút đầu tư hấp dẫn trong khu vực đồng bằng sông Hồng. Cùng với đó, Thái Bình đã huy động mọi nguồn lực, đẩy mạnh xây dựng tiến thu hút đầu tư xây dựng hạ tầng các khu, cụm công nghiệp trên; xây dựng Khu kinh tế Thái Bình thành trọng điểm, động lực phát triển kinh tế của tỉnh. Khu công nghiệp Liên Hà Thái đã trở thành khu công nghiệp tiên phong, kiểu mẫu trong Khu kinh tế, đến nay thu hút 6 dự án thứ cấp vào đầu tư với tổng vốn đầu

tư 471 triệu USD, hứa hẹn sẽ tạo bút phát mạnh mẽ cho kinh tế của tỉnh trong những năm tới. Nhờ sự đồng thuận giữa "ý Đảng, lòng dân", bộ mặt nông thôn, thành thị đã mang một diện mạo mới, khang trang hơn, văn minh hơn và sạch đẹp hơn. Những thửa ruộng manh mún trên "quê hương 5 tấc" đã thành những cánh đồng thẳng cánh cò bay, thuận lợi cho cơ giới hóa, ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất hàng hóa quy mô lớn. Với sự chỉ đạo quyết liệt, sâu sát và nhiều cơ chế, chính sách linh hoạt, nhiều cách làm sáng tạo, Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới (NTM) đã đạt những thành tựu to lớn, làm thay đổi căn bản diện mạo nông thôn. Đến nay, toàn tỉnh có 24 xã đạt chuẩn NTM nâng cao, đạt 49% chỉ tiêu theo Nghị quyết số 01-NQ/TU của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, 6 xã hoàn thành 11/11 tiêu chí

xã NTM nâng cao đang hoàn thiện hồ sơ trình UBND tỉnh công nhận đạt chuẩn. Những làng quê nghèo, lạc hậu trước đây nay trở nên trù phú, nhà cửa khang trang, đường bê tông rộng, sạch đẹp, đời sống của người dân no ấm, hạnh phúc, vui tươi. Ông Phạm Tiến May, trên "quê hương 5 tấc" đã thành những cánh đồng thẳng cánh cò bay, thuận lợi cho cơ giới hóa, ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất hàng hóa quy mô lớn. Với sự chỉ đạo quyết liệt, sâu sát và nhiều cơ chế, chính sách linh hoạt, nhiều cách làm sáng tạo, Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới (NTM) đã đạt những thành tựu to lớn, làm thay đổi căn bản diện mạo nông thôn. Đến nay, toàn tỉnh có 24 xã đạt chuẩn NTM nâng cao, đạt 49% chỉ tiêu theo Nghị quyết số 01-NQ/TU của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, 6 xã hoàn thành 11/11 tiêu chí

động sản xuất, xây dựng quê hương ngày càng phát triển.

Vững tin vào tương lai tươi sáng

Cùng với lãnh đạo, chỉ đạo đầy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, Đảng bộ Thái Bình đặc biệt quan tâm chăm lo công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, xem đây là nhiệm vụ then chốt, thường xuyên; nghiêm túc triển khai các nghị quyết của Trung ương về công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị với sự quyết tâm, quyết liệt, bài bản tạo sự đồng thuận cao trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân thực hiện các nhiệm vụ chính trị trọng tâm của tỉnh. Cấp ủy các cấp trong tỉnh đẩy mạnh thực hiện các nghị quyết, kết luận hội nghị Trung ương 4 (khóa XI, XII, XIII) gắn với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, các quy định về trách

nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp. Thái Bình là tỉnh tiên phong trong cả nước ứng dụng phần mềm "Sổ tay đảng viên điện tử", triển khai xây dựng mô hình chi bộ kiểu mẫu trong các loại hình chi bộ, góp phần quan trọng nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức đảng, đảng viên trong toàn Đảng bộ tỉnh.

Trong chuyên thăm và làm việc tại Thái Bình đầu tháng 5/2022, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính phát biểu khẳng định rất ấn tượng về diện mạo của Thái Bình đã có nhiều thay đổi, khang trang, sạch sẽ hơn. Đời sống của nhân dân ngày càng được nâng lên, lòng tin của nhân dân với Đảng ngày càng được tăng cường và củng cố. Sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng bộ ngày càng tốt hơn, quyết tâm cao hơn và nỗ lực lớn hơn, đã chọn ra được những việc trọng tâm để triển khai thực hiện và huy động được sức mạnh chung của cả hệ thống chính trị, của nhân dân, doanh nghiệp cùng vào cuộc; hạ tầng cơ sở có bước phát triển mới. Các việc làm của tỉnh đã thể hiện được quyết tâm đưa Thái Bình trở thành tỉnh kiểu mẫu trong vùng đồng bằng sông Hồng nói riêng và cả nước nói chung.

Mỗi mùa thu qua là một sự đổi thay diệu kỳ trong diện mạo và đời sống của người dân Thái Bình. Mùa thu năm này càng có ý nghĩa sâu sắc bởi là mùa thu của đổi mới, của sự phát triển trong điều kiện bình thường mới khi dịch Covid-19 đã cơ bản được kiểm soát; mùa thu của miền quê giàu truyền thống văn hóa, văn hiến, yêu nước và cách mạng đang tiếp bước hành trang đổi mới, hội nhập, phát triển. Phát huy tinh thần Cách mạng Tháng Tám, Đảng bộ và nhân dân Thái Bình quyết tâm cao, nỗ lực lớn, hành động quyết liệt, hiệu quả hơn nữa thực hiện thắng lợi các mục tiêu Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX đề ra, đưa tỉnh ta phát triển nhanh, bền vững, để người dân có cuộc sống ấm no, hạnh phúc hơn.

NGUYỄN HINH

KỶ NIỆM NGÀY TRUYỀN THỐNG CÔNG AN NHÂN DÂN VIỆT NAM 19/8

Phát huy truyền thống vẻ vang, nỗ lực vì bình yên, hạnh phúc của nhân dân

Ra đời trong những ngày mùa thu tháng tám lịch sử năm 1945, trải qua 77 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, lực lượng Công an nhân dân (CAND) nói chung, cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh Thái Bình nói riêng luôn tuyệt đối trung thành với Đảng, Nhà nước, Tổ quốc và nhân dân; gắn bó mật thiết với nhân dân, vì nhân dân phục vụ, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh.

Với phương châm: "Tích cực phòng ngừa, chủ động tiến công", lực lượng Công an tỉnh tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết gắn bó, khắc phục khó khăn, luôn thể hiện tinh thần mưu trí, dũng cảm, đổi mới toàn diện, tham mưu có hiệu quả cho cấp ủy, chính quyền các cấp chỉ đạo công tác bảo đảm an ninh trật tự (ANTT). Cũng cố vững chắc thế trận an ninh nhân dân; không để xảy ra đột xuất, bất ngờ, các điểm nóng, phức tạp về ANTT. Đảng ủy, lãnh đạo Công an tỉnh coi trọng công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng theo hướng cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, phát huy dân chủ, đoàn kết, kỷ luật, kỷ cương theo 6 điều Bác Hồ dạy Công an nhân dân.



Cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh ra quân tuần tra bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn.

Công an tỉnh đã triển khai thực hiện hiệu quả các biện pháp phòng ngừa xã hội, phòng ngừa nghiệp vụ, chủ động nắm chắc tình hình; liên tục mở các đợt ra quân tấn công, trấn áp các loại tội phạm; đánh mạnh, đánh trúng nhiều tội chức tội phạm nguy hiểm, hoạt động phạm tội băng, ổ nhóm, chuyển hóa các địa bàn trọng điểm, phức tạp về ANTT; kiểm chế sự gia tăng, phát triển của tội phạm. Trong bối cảnh dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, trên 3.000 lượt cán bộ, chiến sĩ được tăng

cường cho các chốt kiểm soát dịch bệnh, bảo đảm an toàn các khu vực cách ly, phong tỏa, không để dịch bệnh lây lan trên địa bàn tỉnh, góp phần quan trọng chung sức cùng cả nước phòng, chống và đẩy lùi đại dịch Covid-19. Công tác cải cách hành chính, cải cách tư pháp được đẩy mạnh, phục vụ kịp thời các yêu cầu nghiệp vụ của ngành và quyền lợi chính

đáng của nhân dân. Đặc biệt, Công an Thái Bình triển khai thực hiện hiệu quả 2 dự án Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư lan trên địa bàn tỉnh, góp phần quan trọng chung sức cùng cả nước phòng, chống và đẩy lùi đại dịch Covid-19. Công tác cải cách hành chính, cải cách tư pháp được đẩy mạnh, phục vụ kịp thời các yêu cầu nghiệp vụ của ngành và quyền lợi chính

Lực lượng Công an nhân dân đã được kiện toàn theo hướng tập trung, chuyên sâu, thống nhất từ Công an tỉnh đến công an cấp huyện, cấp xã. Thực hiện Đề án số 03 của UBND tỉnh về điều động công an chính quy đảm nhiệm chức danh công an xã, hàng trăm cán bộ, chiến sĩ đã viết đơn tình nguyện, tăng cường về địa bàn cơ sở, phát huy vai trò nòng cốt trong công

tác tham mưu và thực hiện nhiệm vụ bảo đảm ANTT ở địa phương. Với phương châm: "Gần dân, trọng dân, phục dân, nêu cao trách nhiệm trước nhân dân, dựa vào nhân dân để công tác, chiến đấu", lực lượng công an xã, cảnh sát khu vực đã bám sát địa bàn, bám dân, tham mưu cấp ủy đảng, chính quyền đẩy mạnh phong trào "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc"; gắn với mô hình phát triển kinh tế - xã hội, các phong trào thi đua yêu nước, phong trào xây dựng nông thôn mới ở địa phương. Thông qua các phong trào: "Dân vận khéo", "Chung sức xây dựng nông thôn mới", "Đền ơn đáp nghĩa", "Uống nước nhớ nguồn"... góp phần xây dựng hình ảnh đẹp, thân thiện, nhân văn của người cán bộ Công an Thái Bình trong lòng nhân dân.

6 tháng đầu năm 2022, lực lượng công an đã tham mưu kịp thời với cấp ủy, chính quyền địa phương nhiều chủ trương, giải pháp phù hợp, hiệu quả trước yêu cầu, đòi hỏi của tình hình thực tiễn trên các lĩnh vực. An ninh chính trị được bảo đảm triển khai từ sớm, từ xa, từ cơ sở, chủ động và bài bản. Công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm tiếp tục được tập trung chỉ đạo quyết liệt, đã kéo giảm 13,3% số vụ phạm tội về trật tự xã hội; nâng cao tỷ lệ điều tra khám phá án đạt 90%, trọng án đạt 100%; bám đúng, đánh trúng nhiều đường dây, ổ nhóm tội phạm; đặc biệt đã đấu tranh có hiệu quả hơn đối với tội phạm sử dụng công nghệ cao, hoạt động "tín dụng đen", các đường dây ma túy với số lượng lớn nhiều vụ điển hình toàn quốc được Bộ Công an biểu dương, khen thưởng. Công an tỉnh tiếp tục tăng cường quản lý nhà nước về ANTT gắn với cải cách hành chính, hướng về cơ sở, tạo điều kiện thuận lợi hơn cho người dân và doanh nghiệp. Công tác xây dựng phong trào "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc" được triển khai đồng bộ, hiệu quả với 1.325 mô hình trên địa bàn toàn tỉnh.

Đại tá Trần Quang Thành, Trưởng Công an huyện Quỳnh Phụ



Tô thăm thềm những trang sử vàng của lực lượng Công an nhân dân Việt Nam và Công an tỉnh Thái Bình, cán bộ, chiến sĩ Công an huyện Quỳnh Phụ nguyện tiếp tục phát huy truyền thống vẻ vang, trung thành tuyệt đối với Đảng, với Tổ quốc và nhân dân, nêu cao tinh thần "Chủ động, kỷ cương, trách nhiệm, hiệu quả", tiếp tục thực hiện có hiệu quả phong trào "Tự học, tự rèn, tự đào tạo", xây dựng phong cách người công an bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ, siết chặt kỷ cương, nỗ lực phấn đấu vươn lên hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ mà Đảng và nhân dân giao phó.

Thượng úy Nguyễn Viết Vũ, Phó Trưởng Công an xã Đông Hoàng (Đông Hưng)



Thế hệ trẻ Công an Thái Bình luôn nâng cao ý thức trách nhiệm trong học tập, rèn luyện, tu dưỡng bản thân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, thực hiện có hiệu quả phong trào thi đua "Thanh niên Công an nhân dân học tập, thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy - Xung kích, sáng tạo, tình nguyện, lập công vì an ninh Tổ quốc" gắn với triển khai thực hiện các phong trào, các cuộc vận động do Bộ Công an, Trung ương và địa phương phát động. Tự giác tham gia các phong trào hành động cách mạng, đóng góp trí tuệ, sức trẻ, phần đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo đảm an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội, đóng góp vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ quê hương, đất nước, bảo vệ sự bình yên và hạnh phúc của nhân dân.

Bà Nguyễn Thị Hợp, Tổ trưởng tổ dân phố số 2, phường Kỳ Bá, thành phố Thái Bình



Chúng tôi cư trú trên địa bàn khu dân cư Nhất Thanh trước đây, từng một thời nổi tiếng là tụ điểm phức tạp về ma túy, luôn tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất ANTT, người dân luôn sống trong tâm trạng bất an. Được sự quan tâm chỉ đạo của cấp trên, các đồng chí công an đã không quản gian khổ, bám địa bàn, phối hợp với quần chúng nhân dân thành lập và duy trì hiệu quả các tổ tự quản về ANTT, đồng thời sử dụng hiệu quả các biện pháp nghiệp vụ để đấu tranh, triệt xóa tụ điểm phức tạp về ma túy trên địa bàn, tạo sự bình yên, ổn định trong khu dân cư. Tôi xin gửi những lời cảm ơn chân thành tới các lực lượng Công an tỉnh đã tích cực công tác, góp phần mang lại cuộc sống bình yên cho nhân dân.

TRINH CƯỜNG